

KỶ HỢP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHÓA XVI ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, HÀNH ĐỘNG, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC

Kỷ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI sẽ tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh. Phó trưởng Ban Thường trực HĐND tỉnh Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về những đổi mới của kỳ họp.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI?

Đổng chí Vũ Mạnh Hiền: Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI được tiến hành trong 2,5 ngày (từ 13 giờ 30 phút ngày 6/12/2017 đến hết ngày 8/12/2017), gồm 5 phiên: phiên khai mạc, 2 phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc. Kỳ họp sẽ nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; báo cáo của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phân bổ nguồn vốn đầu tư năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp cũng sẽ thực hiện nội dung chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành.

Phóng viên: Những đổi mới của kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI là gì, thưa đồng chí?

Đổng chí Vũ Mạnh Hiền: Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động, hiệu quả, thiết thực, thể hiện trên 3 nội dung chủ yếu sau:

- Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát và tiếp xúc cử

trí; giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và việc thực hiện cơ chế, chính sách tại nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phân bổ nguồn vốn đầu tư năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp cũng sẽ thực hiện nội dung chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành.

- Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát và tiếp xúc cử

liên quan có thẩm quyền cùng với ngành Giáo dục tháo gỡ khó khăn, nhất là chế độ, chính sách đối với giáo viên, cơ sở vật chất, kinh phí và một số nội dung về công tác chuyên môn.

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 3 đoàn giám sát chuyên đề giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp thứ tư, qua đó thấy rõ những vấn đề đã được giải quyết, những vấn đề chưa được giải quyết để cùng với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết; giám sát thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 và thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, qua đó phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát kịp thời bổ khuyết, có giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

- Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn, tranh luận và phát biểu tại hội trường (2 buổi) để gắn trách nhiệm của từng đại biểu trong việc tự nghiên cứu tài liệu kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện theo hướng dân chủ, công khai, cởi mở. Các nội dung chất vấn được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, một số vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ ba, kỳ họp thứ tư đã được UBND tỉnh chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ngành tập trung giải quyết đạt kết quả cao. Tuy nhiên, một số nội dung chưa được giải quyết sẽ tái chất vấn và truy vấn.

Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ thấy rõ được năng lực, tinh thần trách nhiệm, khả năng bao quát công việc của từng thủ trưởng sở, ngành và các đơn vị liên quan trong việc thực thi nhiệm vụ,

thực hiện lời hứa với cử tri để cử tri theo dõi, giám sát. Đây cũng là kênh quan trọng trong việc đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian tới. Đặc biệt, thông qua hoạt động giám sát và chất vấn, trả lời chất vấn sẽ nâng cao năng lực cho các đại biểu HĐND tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nội dung sẽ được đưa ra chất vấn thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI?

Đổng chí Vũ Mạnh Hiền: Nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ năm gồm 5 vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm:

Một là, về phát triển kinh tế: việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai, tổ chức thực hiện các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, mua sắm tập trung.

Hai là, về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp để cải thiện đời sống cho nông dân. Truy vấn những nội dung đã được chất vấn tại kỳ họp trước nhưng chưa được thủ trưởng sở, ngành quyết liệt tổ chức thực hiện.

Ba là, về lĩnh vực tài nguyên và môi trường: tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung, việc xử lý rác thải sinh hoạt.

Bốn là, về lĩnh vực giao thông: tình trạng ùn tắc giao thông, xe quá tải, tai nạn chiếm lòng, lệ đường, vỉa hè.

Năm là, về lĩnh vực văn hóa - xã hội: công tác khám và điều trị bệnh tại một số cơ sở y tế; chế độ cho đội ngũ giáo viên mầm non trong các trường công lập.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

THU HIỀN - TIẾN ĐẠT
(thực hiện)

Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018

Đại biểu Phạm Văn Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Căn cứ vào kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2017 và dự báo tình hình trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng mục tiêu, đề ra các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản, thực hiện nhiệm vụ tích tụ đất đai và xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, để đạt được mục tiêu đề ra cần sự quyết tâm lớn và giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, đối với mục tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tăng 10% so với số xã được công nhận đạt chuẩn năm 2017 sẽ rất khó khăn. Do vậy, tỉnh cần chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, không chạy theo thành tích gắn với thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định của Chính phủ và của tỉnh, phù hợp với khả năng, nguồn lực của địa phương. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phải rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Các xã chưa đạt chuẩn phải xây dựng lộ trình cụ thể huy động tối đa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng thời quan tâm tổ chức lại sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại biểu Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Quỳnh Phụ



Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp cải cách hành chính; tăng cường chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm trên 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, có 206 thủ tục hành chính cắt giảm được từ 50% thời gian giải quyết trở lên. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri thì thủ tục hành chính của một số lĩnh vực còn rườm rà và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm, nhất là về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Để nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát để đánh giá, để xuất cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, rút ngắn tối thiểu các thủ tục và giảm tiếp thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục cử tri còn ý kiến.

Đại biểu Phạm Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng



Năm 2017, sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì đà tăng trưởng tốt, giá trị sản xuất ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 19,21% so với năm 2016, vượt kế hoạch đề ra 18,2%. Kết quả đó có đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, một số cụm công nghiệp được hình thành, đã có bản hoàn thành giải phóng mặt bằng song tỷ lệ lấp đầy thấp, có cụm công nghiệp mới thu hút được một vài doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng nhà xưởng và tổ chức hoạt động sản xuất. Để nghị tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách thông thoáng khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư và kinh doanh hàng hóa tại các khu, cụm công nghiệp. Song tỉnh cũng cần lựa chọn các dự án, các nhà đầu tư sử dụng nhiều lao động, hoạt động sản xuất không gây ô nhiễm môi trường.

Đại biểu Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy



Thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đầu tư sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 68,1%. Tuy nhiên, một số xã tỷ lệ hộ dân đầu tư sử dụng nước sạch mới đạt khoảng 20%, nguyên nhân là do tiến độ thi công, lắp đặt đường ống cấp nước của doanh nghiệp chậm, cử tri phản ánh có hộ đăng ký 2 tháng nay mà vẫn chưa có nước sạch sử dụng, mặc dù huyện đã đón đốc doanh nghiệp rất nhiều lần. Vì vậy, tôi kiến nghị tỉnh và ngành Nông nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp vận động vật tư, nhân lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư nước sạch, bảo đảm quyền lợi và tạo niềm tin đối với người dân, từ đó giúp huyện thực hiện được mục tiêu đến hết năm 2018 có 80% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

NGUYỄN HÌNH - TRUNG HIẾU



Tình trạng xe quá tải hoạt động khiến đường tỉnh ĐT.454 đoạn qua hai xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa (Vũ Thu) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Bằng nhiều việc làm thiết thực, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục đã giải quyết kịp thời những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động. Qua đó, tiếp thêm động lực để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong hệ thống các trường THPT trong tỉnh, ít có trường xây dựng được khu nhà ở tập thể cho cán bộ, giáo viên như Trường THPT Tây Thụy Anh. Tại trường có một khu tập thể dành cho 14 gia đình cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và hai em học sinh xa quê đang lui trú. Trong 14 gia đình cán bộ, giáo viên sống tại khu tập thể, trường hợp của cô giáo Vũ Thị Hợp có hoàn cảnh khó khăn hơn so với các đồng nghiệp. Một mình nuôi con và cháu nhỏ của anh trai song được sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường, cô Hợp đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Có Hợp chia sẻ: Trong quá trình công tác, không chỉ riêng tôi mà tất cả các đồng nghiệp, đồng nghiệp đều nhận được sự động viên kịp thời về cả tinh thần và vật chất của Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường giúp chúng tôi yên tâm công tác. Ông Trần Hải Triều, Chủ tịch Công đoàn nhà

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN



Nhiều sáng kiến khoa học kỹ thuật của thầy và trò các trường học được ứng dụng vào thực tế góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

trường chia sẻ: Hàng năm, vào đầu mỗi năm học, Công đoàn nhà trường luôn chủ động tham mưu, đóng góp ý kiến cùng nhà trường nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm đào tạo sau đại học cho đoàn viên công đoàn.

Hiện nay, toàn ngành Giáo dục có hơn 24.000 cán bộ, giáo

viên, người lao động. Để cán bộ, giáo viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ, Công đoàn ngành đã làm tốt công tác đại diện, tham gia quản lý, kiểm tra giám sát chế độ, chính sách thực hiện chế độ, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên trong ngành, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong

các nhà trường. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên; chế độ khen thưởng, chế độ đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chế độ BHXH, BHYT và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích người lao động theo quy định, trong đó vấn đề nhà ở cho cán bộ, giáo viên được Công đoàn ngành đặc biệt quan tâm. Ông Phạm Đồng Huỳnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục cho biết: Chúng tôi đang làm cuộc tổng điều tra toàn bộ cán bộ, giáo viên trong ngành để nắm bắt những thấy có chưa có nhà ở để hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn, những thấy có có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo từ đó có chương trình vận động hỗ trợ tại chỗ.

Trong năm học vừa qua, Công đoàn ngành cùng công đoàn giáo dục các huyện, thành phố tích cực khảo sát, thống kê tình hình nhà ở của cán bộ, giáo viên, người lao động để xuất

Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 13 căn nhà cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền từ 70 - 80 triệu đồng/nhà, góp phần để nhà giáo, người lao động tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác. Hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng công trình sinh hoạt phục vụ giáo viên hai huyện Vũ Thư, Thái Thụy; hỗ trợ 50 triệu đồng đồng viên, thăm hỏi cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, Công đoàn ngành luôn cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, tạo điều kiện về cơ chế, thời gian và kinh phí để cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học. Trong năm học 2016 - 2017, toàn ngành có 1.632 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có trên 100 sáng kiến, đề tài được áp dụng.

Sự quan tâm kịp thời của các tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục là động lực để cán bộ, giáo viên, nhất là cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm gắn bó với sự nghiệp trồng người, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN CƯỜNG

Thêm niềm vui cho phụ nữ

Sau 10 năm triển khai dự án quỹ quay vòng vốn cho cấp nước và vệ sinh hộ gia đình hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp đã giúp nhiều gia đình hội viên xây mới và cải tạo các công trình vệ sinh, nước sạch, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Đông Phong (Tiền Hải) là 1 trong 52 xã trong tỉnh được thụ hưởng dự án. 280 gia đình hội viên trong xã được vay 1,8 tỷ đồng để đầu tư sử dụng nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm khép kín nhằm cải thiện điều kiện phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Vóc, thôn Văn Hải, xã Đông Phong cho biết: Trước đây, một

số thành viên trong gia đình bị bệnh về tiêu hóa vì chưa có nguồn nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh để sử dụng. Năm 2014, gia đình tôi được vay 6 triệu đồng từ dự án quỹ quay vòng vốn cho cấp nước và vệ sinh hộ gia đình, tôi đã bàn bạc, vận động các thành viên trong gia đình sử dụng nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh và nhà tắm khép kín. Có nước sạch phục vụ sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh, giờ đây sức khỏe của cả gia đình đã tốt lên nhiều...

Ông Trần Văn Khiêu, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phong cho biết: Hoạt động của dự án đã nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, đã góp phần thiết thực trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" và chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương.



Từ nguồn vốn vay của dự án, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã đầu tư sử dụng nước sạch.

Toàn tỉnh có 52 xã thuộc 7 huyện được thụ hưởng dự án quỹ quay vòng vốn cho cấp nước và vệ sinh hộ gia đình giai đoạn 2007 - 2017. Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu thành lập Ban Quản lý quỹ thiện, xây dựng quy chế thực hiện quỹ quay vòng vốn cho cấp nước và vệ sinh hộ gia đình, kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn

và chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình hoạt động, Ban Quản lý quỹ thiện phối hợp với các cấp hội phụ nữ và ban quản lý quỹ các xã khảo sát, giải ngân, nghiệm thu công trình, kiểm tra, giám sát đúng mục đích, hoàn thành công trình đúng tiến độ... hội phụ nữ và ban quản lý quỹ chính kỳ thời các vấn đề phát sinh. Một trong những nội dung

được ban quản lý quỹ các cấp đặc biệt quan tâm là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động của quỹ, về nước sạch, vệ sinh môi trường. Trong đó, quan tâm tuyên truyền thường kỳ về nội dung, mục tiêu, nội dung hoạt động của dự án; điều kiện, đối tượng được vay vốn; cơ chế hoạt động tín dụng - tiết kiệm; lợi ích của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; các kiến thức về sức khỏe, gương hộ vay vốn thực hiện tốt hoạt động của dự án...

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện, dự án quỹ quay vòng vốn cho cấp nước và vệ sinh hộ gia đình đã tạo điều kiện cho 12.213 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ dự án với tổng số tiền 75.794 triệu đồng, giúp nhiều gia đình có điều kiện xây mới,

sửa chữa và cải tạo công trình vệ sinh. Trong đó có 10.606 hộ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, 6.325 hộ xây nhà tắm, 639 hộ đầu tư lắp đặt đường thoát nước thải, 668 hộ đăng ký, đầu tư sử dụng nước sạch. Với số tiền vay ưu đãi chỉ từ 4 - 8 triệu đồng/hộ nhưng nhiều hộ đã vay hoạt động để xây dựng công trình vệ sinh khép kín trị giá lên đến hàng chục triệu đồng. Tại các xã được lựa chọn triển khai dự án đã thành lập các nhóm tin dụng tiết kiệm, hàng tháng các nhóm này đều duy trì sinh hoạt để đánh giá tiến độ xây dựng của các hộ được vay vốn, thu tiền gốc, lãi của các thành viên. Do có sự quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên nên các hộ vay vốn đã hoàn trả vốn gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Ngoài ra, mỗi tháng chi em còn tham gia quỹ tiết kiệm, tạo nguồn để quay vòng cho vay.

PHƯƠNG ANH